

Số: 234/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 1981

THÔNG BÁO

Về việc giao trách nhiệm cho các ngành, các cấp, quận, huyện, phường, xã và vận động nhân dân tham gia công tác kiểm tra việc phân phối, sử dụng điện, chống ăn cắp điện và bảo vệ nguồn điện trong thành phố

Trong thời gian gần đây, tình hình phân phối và sử dụng điện trong thành phố đã gặp nhiều khó khăn, ngoài các nguyên nhân khách quan do thủy điện thiếu nước và nhiệt điện thiếu nhiên liệu, phụ tùng trang thiết bị, còn có những nguyên nhân chủ quan phát sinh từ các hiện tượng tiêu cực trong khâu quản lý phân phối và sử dụng điện. Việc phân phối điện chưa thật hợp lý để bảo đảm cho sản xuất và đời sống. Việc tiêu thụ điện trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan chính quyền, quân đội, công an, trường học, bệnh viện, khách sạn, cư xá và tại nhiều hộ nhân dân đang có hiện tượng lãng phí nghiêm trọng hoặc dùng quá nhiều điện, vượt xa mức nhu cầu hợp lý, thậm chí còn dùng điện kế kinh doanh bất hợp pháp, dùng điện không có ký hợp đồng hoặc không đúng mục đích đã hợp đồng với cơ quan cung cấp điện, vi phạm những quy định hiện hành về sử dụng tiết kiệm điện năng và bảo vệ hệ thống cung cấp điện. Chấp hành chủ trương của Thành ủy, để hỗ trợ những cố gắng trong hoạt động kiểm tra của ngành điện, và để sớm đưa việc quản lý phân phối và sử dụng điện vào nề nếp; Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập Ban kiểm tra điện thành phố, phối hợp các sở, ban, ngành, quận, huyện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, tiến hành kiểm tra và thực hiện các biện pháp xử lý thích đáng đồng thời đề xuất những quy định hợp lý về phân phối và sử dụng điện năng.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các đoàn thể, quận, huyện, phường, xã và nhân dân tham gia ý kiến, thường xuyên phát hiện và báo cáo cho Ban kiểm tra Điện thành phố những hiện tượng tiêu cực trong ngành điện và lãng phí, lạm dụng điện trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ dùng điện để giúp cho Ban kiểm tra điện thành phố làm tròn nhiệm vụ được giao.

- Thơ từ liên hệ xin ghi theo địa chỉ:

Bản kiểm tra điện thành phố số 86 Lê Thánh Tôn Quận I.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

**K/T Chủ tịch
Phó Chủ tịch/Thường trực**

Lê Đình Nhơn